

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

KẾ HOẠCH GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9

Năm học: 2024 – 2025

Chủ đề: “*Chào năm học mới*”

I. Thời gian giới thiệu: Tháng 9 - 2024

II. Người giới thiệu: NVTV Lưu Thanh Tâm

III. Đối tượng nghe: Học sinh và giáo viên toàn trường

IV. Địa điểm giới thiệu: Sân trường Tiểu học Đoàn Kết

V. Hình thức giới thiệu: Đọc to nghe chung

Bảng tin phòng thư viện

Trong giờ đọc sách của học sinh

VI. Âm nhạc:

VII. Viết bài: Lưu Thanh Tâm

VIII. Phụ trách:

IX. Điểm sách:

X. Múa:

XI. Thông tin thư mục: *Cuốn Sách “Truyện kể về những thói quen tốt”* - Hoàng Thúy (tuyển chọn) - TPHCM: NXB Thời Đại, 2012 – 247 trang, khổ 13x21cm.

XII. Nội dung: (có đính kèm)

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Các em học sinh thân mến!

Với chủ đề: “Chào năm học mới” hàng triệu giáo viên, học sinh trên cả nước lại cùng nhau bước vào cuộc hành trình khám phá tri thức mới.

Thư viện trường Tiểu học Đoàn Kết xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh cuốn sách: ***“Truyện kể về những thói quen tốt”*** do Hoàng Thúy (tuyển chọn):

Với khổ : 13x21cm

Bề dày : 247 trang

NXB : Thời Đại

Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện khác nhau về những thói quen tốt như: **Câu chuyện: “Phương pháp học của bé Lâm” trang 60:**

Sau khi tan học Kiên đến nhà Lâm rủ Lâm đi chơi cầu lông. “Đội tớ làm xong nốt hai nhiệm vụ học tập này đã nhé!”...“Hai nhiệm vụ học tập á” Kiên chờ người ra không hiểu.

Lâm liền giải thích cho bạn: “Hai nhiệm vụ ở đây chính là ôn bài và chuẩn bị bài mới ấy mà!”, “Có cần thiết phải làm hai nhiệm vụ này không? Chả nhẽ chăm chú nghe giảng trên lớp chưa đủ hay sao”, Kiên ngạc nhiên hỏi.

“Đương nhiên là cần thiết rồi! Chuẩn bị bài mới để tìm ra vấn đề cần hỏi và khi nghe giảng có thể hiểu được vấn đề chính của bài. Còn ôn lại bài cũ để nhớ bài lâu hơn và hiểu bài sâu hơn”, Lâm nói.

“Thần kì như thế cơ à? Vậy tớ cũng phải làm thử mới được...”

Hai nhiệm vụ học tập thần kì như thế nào mời các bạn cùng khám phá xem nhé.

Học tập, vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí là những việc chúng ta cần làm. Chúng mình cùng lắng nghe câu chuyện: **“Nỗi khổ của đôi mắt”** trang 77 để cùng suy ngẫm nhé:

Đêm khuya, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, Mặt Trăng nghe thấy tiếng khóc than thở ở đâu vọng lại. Mặt Trăng dõi mắt tìm kiếm, hóa ra đó chính là tiếng khóc than từ đôi mắt của Tuấn. Chị Trăng liền hỏi vì sao đôi mắt khóc, mắt khóc nấc lên rồi nói: “Mấy tháng trước cơ thể em còn khỏe lắm. Thế nhưng vừa nghỉ hè một cái là cậu chủ cả ngày xem ti vi và chơi điện tử.... Chưa hết, đến tối, mẹ cậu chủ tắt ti vi và cắt hết đồ chơi điện tử thì cậu chủ lại nằm trên giường đọc truyện tranh. Cứ như vậy,..., càng ngày em càng nhìn không rõ mọi thứ nữa rồi!”.

Chị Trăng nghe xong liền mỉm cười an ủi đôi mắt: “Đừng buồn nữa em, chị đã có cách này có thể giúp em”...

Chị Trăng đã giúp đôi mắt như thế nào nhỉ? Chúng mình cùng tìm đọc câu chuyện để được rõ hơn nhé. Vậy đôi mắt của chúng ta ra sao? Chúng có được học tập, nghỉ ngơi, giải trí hợp lý không nào?

Với những mẫu chuyện ngắn vừa rồi, cô hi vọng các em có một tâm thế tốt nhất bước vào năm học mới với nhiều thành công đáp lại sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh. Sự nỗ lực của các em học sinh, sự nhiệt tình "Hết lòng vì học sinh thân yêu" của đội ngũ thầy giáo, cô giáo trong nhà trường. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Trường Tiểu học Đoàn Kết sẽ đạt kết quả tốt, xứng đáng với sự tin tưởng của phụ huynh học sinh

Cuốn sách “Truyện kể về những thói quen tốt” có số đăng ký cá biệt TR185, 186 được đặt trong tủ sách kĩ năng sống của thư viện Trường Tiểu học Đoàn Kết kính mời quý thầy cô cùng các bạn tìm đọc.

Cám ơn quý thầy cô và các em đã chú ý lắng nghe phần giới thiệu sách của Thư viện Trường Tiểu học Đoàn Kết.

Sau đây chúng mình cùng tìm hiểu một số câu hỏi các em nhé:

Câu 1: Qua câu chuyện: “Phương pháp học của bé Lâm”, em thấy bạn Lâm có mấy phương pháp học? Em hãy kể một trong các phương pháp học đó?

Trả lời: Bạn Lâm có 2 phương pháp học

- **Chuẩn bị bài** (để tìm ra những vấn đề cần hỏi và khi nghe giảng có thể hiểu vấn đề chính của bài).
- **Ôn lại bài cũ** (để nhớ bài lâu hơn và hiểu bài sâu hơn).

Câu 2: Qua câu chuyện: “Nỗi khổ của đôi mắt” các bạn thấy đôi mắt khổ vì những nguyên nhân nào?

Trả lời: Đôi mắt khổ vì:

- Cả ngày xem ti vi và chơi điện tử...
- Tối đến cậu chủ lại đọc truyện tranh

(Các em ạ: Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, có đôi mắt chúng ta mới nhìn được mọi vật xung quanh, mới làm được mọi việc. Chúng ta hãy thử nhắm mắt lại, chúng ta sẽ nhìn thấy gì nào? Mọi việc chúng ta phải làm ra sao... Rất khó phải không các em.)

Qua cuốn sách *“Truyện kể về những thói quen tốt”* do Hoàng Thúy (tuyển chọn) các em hãy lập kế hoạch học tập, vui chơi, nghỉ ngơi hợp lý các em nhé. Chúc quý thầy cô cùng các em học sinh một năm học mới đầy thành công.

Hẹn gặp lại quý thầy cô và các em vào buổi giới thiệu sách lần sau!

CÁN BỘ THƯ VIỆN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lưu Thanh Tâm

Nguyễn Văn Tuấn